



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๕๐๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว/ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่/
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทดลองเรียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถบริหารจัดการด้านหอพักและ ห้องเรียนได้ทั่วถึง รวมถึง คณะศิลปศาสตร์ได้มีการปรับลดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) จึงทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนได้ คณะฯ จึงได้แก้ไขปัญหา โดยการให้นักศึกษาทดลองเรียนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จำนวน ๑ ปี และหลังจากนั้น จึงกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ซึ่งจะได้หารือร่วมกับกองคลังอีกครั้งในการบริหาร จัดการเรื่องการเบิกจ่าย และการจัดสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษาต่อไป

สำหรับนักศึกษาจีนประมาณ ๒๐ คน ได้ให้นักศึกษาไปพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ ก่อนในช่วงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ เบิกจ่าย และการจัดสรรค่าลงทะเบียนนักศึกษา ในส่วนของนักศึกษาทดลองเรียนที่ไป ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ หรือร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่าย ยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน และผู้อำนวยการกองคลัง

๒. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และกองกิจการนักศึกษา หรือร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติในช่วงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่

ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบทั้ง ๒ ส่วน สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกคากิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ